

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ด้วยความเมตตา แล้วยังเป็นแบบอย่างเชิงวิชาการและเป็นอาจารย์ที่ดีแก่ผู้วิจัยด้วย คือ ดร.รังสรรค์ สิงห์เลิศ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิสาธิตานันต์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วาทีณี สุขมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดศาสตร์ทางการวิจัยอันยอดเยี่ยม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ และตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยให้มีความถูกต้อง

ขอกราบขอบพระคุณ นพ.พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นพ.สมปอง เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลลำพาน เทศบาลหุบ เทศบาลไผ่ เทศบาลเชียงเครือ และเทศบาลห้วยโพธิ์ คณะแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ พร้อมสละเวลาในการเข้าร่วมประชุมวิพากษ์ เสนอแนะ ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดลองใช้รูปแบบการพัฒนางานทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และประสบการณ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้วิจัยซาบซึ้งในพระคุณและเมตตาจิตของท่านเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสตร์การพัฒนากุมิภาคทุกท่าน ในการให้การสนับสนุนและให้กำลังใจสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ด้วยดีตลอดมา คุณค่าอันพึงได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องสักการบูชาพระคุณของบิดามารดา ตลอดจนบุพการีทุกท่านที่ได้ให้ชีวิต สติปัญญา ให้กำลังใจ ทำให้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ

ขอขอบคุณอย่างที่สุด ต่อพลังใจอันยิ่งใหญ่ของครอบครัว คือ คุณมานพ วิวัฒน์ตระกูล ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในทุกเรื่อง และบุตรชายอันเป็นที่รักทั้ง 2 คน คือ ลูกกฤษฎณ์ และลูกกันต์ ที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระงานหลายอย่าง ทำให้ผู้วิจัยได้มีเวลาอยู่กับงานมากขึ้น

กัณติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล